



ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๖๕

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก
และนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

อ้างอิง หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๖๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงาน ก.จ. ก.ท. ได้มีประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
และเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในตำแหน่งต่าง ๆ โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. แจ้งว่า บัดนี้ได้ปิดรับสมัครสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา และประธานอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้ลงนามในประกาศ ดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย

๑. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ภาคความรู้ความสามารถ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

๒. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อ
พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ ลงวันที่
๒ เมษายน ๒๕๖๔

๓. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อ
พนักงานเมืองพัทยามีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ ลงวันที่
๒ เมษายน ๒๕๖๔

๔. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร เรื่อง การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสรรหา ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

จึงขอความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ขอให้
ดาวน์โหลดเอกสารที่เว็บไซต์ www.dlalocalapp2564.com เพื่อปิดประกาศในที่เปิดเผยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ทราบ เพื่อดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร.๐-๕๕๒๓-๒๔๙๐-๑